



ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว๕๑๕๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทยุบโภาค

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๔๘๕ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ทส ๐๗๐๔/๓๒๐๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
๒. สำเนาประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตและแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. สำเนาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๕๑

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒ และปรับลดขั้นตอนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชน เพื่อให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติรายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่า การออกประกาศดังกล่าว เป็นการรวมแบบคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลไว้ในคำขอเดียวกัน รวมทั้งปรับลดเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตจะต้องแนบมาพร้อมกับคำขอ อันรวมถึงยกเลิกการส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำหรือคำขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ยกเว้นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาลสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ) ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓ ได้กำหนดคุณภาพของน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ไว้ดังนี้

๑. น้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคต้องเป็นน้ำที่ได้ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือส่วนราชการอื่น หรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำหรือสถาบันอื่นที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก. ๑๓๐๐ - ๒๕๓๗ (ISO/IEC ๒๕) หรือสถาบันที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด

๒. น้ำบาดาลที่จะใช้บริโภค ต้องเป็นน้ำบาดาลที่มีคุณลักษณะทางกายภาพ และคุณลักษณะทางเคมีไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ท้ายประกาศนี้

๓. ในท้องที่ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด ต้องทำการวิเคราะห์หาคุณลักษณะที่เป็นพิษ โดยให้มีปริมาณไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานน้ำบาดาล ที่จะใช้บริโภคได้ท้ายประกาศนี้

๔. ในกรณีที่มีความจำเป็นกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อาจสั่งให้วิเคราะห์คุณลักษณะทางแบคทีเรีย/แบคทีเรียก็ได้ โดยต้องมีคุณลักษณะทางแบคทีเรีย/แบคทีเรีย ไม่เกินเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

/ดังนั้น คำขอ...

ดังนั้น คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลเพื่อ “อุปโภคหรือบริโภค” ให้ออกใบอนุญาตเป็นประเภท “อุปโภค” เพียงอย่างเดียว เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาตจะส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อน้ำบาดาลนั้น และผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ทั้งนี้ กรณีที่ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้เสียก่อน ตามเงื่อนไขข้อ ๓ ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสี้ยว)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๑๑๒ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๖๙๓๑
ผู้ประสานงาน นายบุญฤทธิ์ เกตุจันทร์ ๐๖-๓๕๕๙-๒๓๕๕